

บทที่ 17

การทำดี ความดี และ ความรอด

เป้าหมาย — เพื่อช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจถึงความแตกต่าง และความสัมพันธ์ ระหว่าง ความรอด และการทำดี หรือความดี ที่คริสเตียนกระทำ

ข้อพระคัมภีร์ โรม 1/16-17 อพ.2/4-10, 3/14-19

อรรถกถา โรม 1/22-27 2/14-18
 ความดีของเรา ก็นั้นคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้ว ควรมีความดีอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรายังควรพยายามสร้าง ความดี หรือกรรมดี ทอไปหรือไม่ ถ้าเราไม่ใคร่อด เพราะความดี หรือกรรมดี ของเรา กุศโลค 3/4-7

จุดประสงค์ของความรอด เป็นอย่างไร ?

1. เพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถมีความสัมพันธ์ภาพ ที่ถูกต้องกับพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์

พระเจ้าทรงเป็นมนุษย์วิสุทธิ และชอบธรรม ด้วยเหตุนี้มนุษย์ ซึ่งเป็นคนบาป จึงไม่อาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ได้จนกว่า จะได้รับการชำระความผิดบาป

พระธรรมโรม 5/10 บอกเราว่า ความบาปทำให้ความสัมพันธ ะหว่างมนุษย์กับพระเจ้าขาดสะบั้นลง แต่โดยการสิ้นพระชนม์ของพระ เยซูคริสต ทำให้เรากลับมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง

"แม้ในขณะที่เรายังเป็นศัตรูกับพระเจ้าอยู่ การสิ้นพระชนม์ ของพระบุตรของพระองค์ ยังทำให้เราคืนดีกับพระองค์"

2. การได้รับความรอด เป็นเหตุให้ มาตรฐานความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ดีขึ้นด้วย

ก) ผู้ที่รู้จักพระคริสต ใกล้ชิดกับพระเจ้า จะรักพี่น้องของตนด้วย 1ยอ.2/10-11 "ส่วนผู้ที่รักพี่น้องคริสเตียนด้วยกัน ยอมค่าเนินชีวิตอยู่ใน ความสว่าง มีเป็นเหตุให้คนอื่นต้องรอด และหลงทำ

ท่ามาได้เลย ส่วนผู้ที่เกลียดชังพี่น้องคริสเตียนด้วยกัน เป็นผู้ที่ตกอยู่ในความมืด คำเนินชีวิตภาวนาอยู่ในความมืดอย่างไม่มีจุดหมาย ทั้งนี้เพราะความมืดทำให้เขามองไม่เห็นวิถีทางที่ถูกคอง"

ข) ปฏิบัติต่อกันและกัน อย่างเสมอภาค หรือเท่าเทียมกัน

ยก. 2/1-4 "พี่น้องที่รักทั้งหลาย ในสถานะที่ท่านต่างก็มีความยึดมั่นเชื่อถือองค์พระเยซูคริสต์เจาผู้ทรงส่งาราคี ฉะนั้นจึงควรปฏิบัติต่อกันโดยเท่าเทียมกัน อุดมการณ์ที่รักมักที่ซิง หากท่านมีวัตถุประสงค์เอาใจผู้ที่มีมุมมองประจักษ์ในคริสต์จักร เฉพาะแต่คนร่ำรวย แดงกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับที่มีราคาแพง เชื้อเชิญโหม่งในที่หนึ่งทีชั ขณะเดียวกันกลับไม่สนใจโยคีคนยากจน ซึ่งแดงกายด้วยเสื้อผาที่ซาคหวน แทนที่จะนั่งบนเกาอี้ที่กลับให้ยั้นหรือนั่งกับพี่น้องประชุมแทน การกระทำเช่นนี้มี เป็นการเลือกที่รักมักที่ซิง และส่อให้เห็นว่า ท่านถูกครอบงำและนำทางด้วยความคิดชั่วไปหรือไม่?"

ค) ให้ความช่วยเหลือแก่กันและกัน ด้วยการลงมือทำ ไม่ใช่เพียงแต่คำพูด

ยก. 2/14-16 "พี่น้องที่รักทั้งหลาย มีประโยชน์อันใดที่จะกล่าวอ้างว่าตนมีความเชื่อ แต่มิได้ประพฤติให้สมจริงตามคำพูดนั้น ดูญาติมิตรของท่านซัดสนเครื่องนุ่งห่มอาหาร แต่แทนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเขา กลับบ้ายเบียงไปว่า "ขอใ้พระเจ้าทรงให้ความอบอุ่นและอิมพูน่าสำราญ แก่ท่านเถิด คำพูดของท่านจะเป็นประโยชน์อันใดเล่า"

3. เมื่อเราได้รับความรอดแล้ว เราควรปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและผู้อื่น

รม. 12/1-2 "พี่น้องที่รักทั้งหลาย โยชูเหตุที่พระเจ้าทรงสำแดงความเมตตากรุณาต่อเราอย่างมากฉนนี้เอง ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่วิงวอนทุกท่านให้ถวายตัวแก่พระเจ้า

เป็นเครื่องสักการะบูชาที่มีชีวิตอยู่ ที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว และเป็นที่ยอมรับของพระองค์ อันเป็นกฎรมัสการพระเจ้าที่ถูกทดลองแท้จริง อยาประพฤติกามอย่างชาวโลก แต่จงยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิต จิตใจ ของท่านเสียใหม่”
 ข้อพระธรรมนี้ บอกให้เราเห็นว่า เมื่อเรารับการได้ให้รอดแล้ว เราควรทำสิ่งต่อไปนี้

- 1) ถวายชีวิตของเราเพื่อรับใช้พระเจ้า
- 2) รักษาชีวิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเราจะมีชีวิตเหมาะสมที่พระเจ้าจะทรงใช้ไต่
- 3) เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ไม่คำนึงชีวิต ในความบาป ความชั่ว มัวเมาเหมือนกับคนทั่วไป

ตายเพราะความใจจืดใจดำ

ครั้งหนึ่ง ขณะที่ ฮัคสัน เทเลอร์ โดยสารเรือจากเมืองเชียงไฮ ไปเมืองนิงโป เป็นวันที่ 10 ตุลาคม 1856 ชายจีนคนหนึ่งตกลงไปในน้ำ ฮัคสันกระโดดลงไปช่วย แต่เนื่องจากน้ำเชี่ยวจึงช่วยไม่ได้ ไกล ๆ กันนั้นมีชาวประมงกลุ่มหนึ่งกำลังจับปลาอยู่ เขาจึงเรียกโหม่าช่วย แต่คนเหล่านั้นอ้างว่าไม่ว่าง จนในที่สุดเขาต้องยอมลงทุนจ่ายค่าจ้างให้คนเหล่านั้นมาช่วย กว่าจะสำเร็จก็ครองกันอยู่นาน ในที่สุดเมื่อเอาอวนมาลาก ก็ดึงชายคนนั้นขึ้นมา แต่ทว่าเขาสันใจตายไปแล้ว เขาตายเพราะความใจจืดใจดำของมนุษยรวมชาติเดียวกันกับเขาแท้ ๆ

ข้อท่องจำ - เมื่อท่านรับพระคริสต์แล้ววันนี้ ก็จงปรนนิบัติพระองค์ ด้วยใจนั้น

ข้อควรจำ - คริสเตียนไม้ไต่ทำดี เพื่อจะให้ไต่ดี หรือไปสวรรค์ เพราะเรามีสิทธิ์ไปสวรรค์อยู่แล้ว แต่เราทำดีเพราะเรารักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ เราทำดีไม่ใช่เพื่อจะให้ไต่ดี แต่เราทำดี เพราะเราไต่ดีแล้ว

ภาคปฏิบัติ — ให้นักศึกษาในชั้น แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-5 คน เลือก
 คนหนึ่งเป็นเลขา แล้วช่วยกันคิดว่า คุณจะทำสิ่งใดได้
 บ้างเพื่อเป็นการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ แล้ว
 นำมารายงาน ในชั้นเรียน

